

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๗



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนนทบุรีจะจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อประกอบการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของจังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. เสนอโครงการที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

๑.๑ งบดำเนินงาน ต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย (ตัวคุณ)

๑.๒ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะและใบเสนอราคา สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องมีรายละเอียด ประกอบด้วย แบบสรุปรายการ ราคางานสำหรับก่อสร้าง ปร ๔, ปร ๕ หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ หนังสือยินยอมที่จะรับผิดชอบบริหารจัดการต่อหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ

๑.๓ งบรายจ่ายอื่น ต้องมีรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และรายการค่าใช้จ่าย (Man Month)

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ จัดทำรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดนนทบุรีจะถือว่าโครงการไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nonthaburi.go.th หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด”)

/๒. เชิญท่าน...

๒. เชิญท่านและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรัตนนิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธี ทองแย้ม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๐๕ ต่อ ๑๔๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๕๒